

QUẢNG BÌNH QUYẾT TÂM TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI TRONG ĐIỀU KIỆN KHÓ KHĂN

TS. NGUYỄN HỮU HOÀI
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Năm 2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, với quyết tâm mới, khí thế mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đồng lòng đồng sức tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phân công, phân cấp giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức cá nhân và tập trung chỉ đạo các dự án lớn của tỉnh. Tuy nhiên, sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra và 2 trận lũ lụt lịch sử trong tháng 10-2016 đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trong toàn tỉnh. Trước những khó khăn trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất; động viên, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 vẫn ổn định và có bước phát triển.

Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra; chăn nuôi phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá (9,2%); thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, ước đạt 3.067 tỷ đồng, bằng 102,2% dự toán địa phương. Năm 2016, toàn tỉnh có thêm 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới lên 42 xã, chiếm 30,9%. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm;

đã xúc tiến, kêu gọi được nhiều dự án đầu tư lớn, tạo động lực phát triển cho tỉnh trong thời gian tới như Dự án FLC, Trung tâm thương mại Vincom Đồng Hới, Khách sạn Pullman, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển chủ đầu tư Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để tiếp tục thực hiện, Dự án chăn nuôi bò thịt của Tập đoàn Hòa Phát...; đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt thị trấn Kiến Giang và Hoàn Lão lên đô thị loại IV.

Đặc biệt, trong năm 2016 mặc dù xảy ra sự cố môi trường biển, nhưng số nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội và ký kết đầu tư trên địa bàn tỉnh tăng khá cao với trên 300 dự án đầu tư lớn nhỏ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cao và đồng đều ở các cấp học. Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2016 tại Thụy Sĩ, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng, đây là Huy chương Vàng đầu tiên của học sinh Quảng Bình trên đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tòa nhà kỹ thuật nghiệp vụ cao Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được duy trì, phát triển. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, đưa tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 chỉ còn 12,42% (theo chuẩn mới). Công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm. Đã theo dõi, nắm sát tình hình đời sống nhân dân, nhất là đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, các xã ven biển ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục triển khai có kết quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo kế hoạch. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Năm 2017, tỉnh ta tiếp tục còn nhiều khó khăn do hậu quả của ô nhiễm môi trường biển và lũ lụt trong tháng 10 năm 2016 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tư tưởng của nhân dân, do vậy đòi hỏi tất cả chúng ta cần phải đoàn kết, chung sức, chung lòng, với quyết tâm cao độ để tạo bước phát triển mới trong điều kiện khó khăn. UBND tỉnh đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, đó là:

- Tập trung khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển do Công ty Formosa gây ra, phục hồi sản xuất, tạo việc làm và ổn định đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng; vận động, tuyên truyền cho người dân các xã ven biển bỏ dân các tàu, thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ để đầu tư, hoán đổi, đóng mới các tàu đánh bắt biển xa trên 90CV. Tiếp tục chỉ đạo để thực hiện Quyết định 48 và Nghị định 67 của Chính phủ bảo đảm cho người dân có căn cứ pháp lý vay vốn đóng tàu mới và hỗ trợ đầu đánh bắt xa bờ.

- Tập trung tuyên truyền, quảng bá



Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích phục dựng, tôn tạo chùa Hoàng Phúc (tháng 01/2016)

Ảnh: **BÁCH CHIẾN**

manh về tiềm năng du lịch Quảng Bình, phải tạo ra một chiến dịch truyền thông, quảng bá du lịch của tỉnh, đặc biệt là tiềm năng đặc sắc về du lịch hang động, thể hiện Quảng Bình là “Vương quốc hang động” của thế giới. Tập trung khai thác tốt các tour, tuyến du lịch động Thiên Đường, Phong Nha, Tiên Sơn, Tú Làn và các tuyến du lịch mới như hang Sơn Đoòng, Sinh Tồn - hang Thủy Cung, hang Va, khe Nút. Chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch mới, khai thác thêm các tuyến du lịch mạo hiểm, khám phá hang động, zip-line... Tập trung chỉ đạo cho bằng được các sản phẩm mới lạ về du lịch, xây dựng sân golf, du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng, kêu gọi đầu tư các khách sạn 4 sao, 5 sao, các nhà hàng cao cấp, tạo điều kiện để đưa du khách quốc tế vào Quảng Bình, trong đó chú trọng khách châu Âu và khách Trung Quốc. Mở thêm đường bay trong nước và quốc tế. Phát động phong trào toàn dân làm du lịch, bởi muốn làm du lịch thì mỗi người dân là một sứ giả du lịch, mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt Chương

● *Bình Thân qua, bão lũ qua, đồng ruộng vào Xuân ngời biển biếc*

Đình Dầu đến, âm no đến, xóm làng đón Tết rực trời xanh.

VĂN TẶNG

trình giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng những giải pháp, việc làm cụ thể mà trước hết là tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng còn nghèo tự giác vươn lên thoát nghèo thông qua lao động sản xuất. Chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Kêu gọi nhiều dự án đầu tư để đóng góp ngân sách và việc làm cho con em địa phương.

- Đẩy mạnh thực hiện việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng KT-XH, đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó triển khai áp dụng cơ chế đầu tư BT (xây dựng chuyển giao); xã hội hóa phát triển quỹ đất, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển quỹ đất góp phần nâng cấp các đô thị, tạo điều kiện để hình thành thị trường bất động sản thực sự, đồng thời có nguồn thu đáng kể từ cấp quyền sử dụng đất để đầu tư trở lại hạ tầng; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dịch vụ công mà từ trước đến nay Nhà nước làm như: Bến xe, nhà trẻ, trường học, trạm đăng kiểm, các trung tâm, các đơn vị sự nghiệp... để giảm chi phí ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số dự án lớn, mang tính động lực, tạo tiền đề cho phát triển trong những năm tiếp theo như: Dự án quần thể resort,

Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp của Công ty CP Tập đoàn FLC, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, khu nhà phố thương mại Shophouse của Tập đoàn Vingroup, Dự án Sân golf của Tập đoàn An Việt, Dự án Khách sạn Pullman 5 sao của Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án Kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào của Petro Lào, các dự án may mặc của Tập đoàn Dệt may, các dự án kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vui chơi, giải trí, đồng thời xúc tiến đầu tư các dự án về du lịch, dịch vụ, công nghiệp, các dự án về nông nghiệp chất lượng cao.

- Huy động cả hệ thống chính trị để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2017. Thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở để cho mọi người dân tham gia vào các chủ trương, các công việc cụ thể, đặc biệt là các dự án triển khai trên địa bàn. Xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, bảo đảm kỷ cương phép nước.

Để thực hiện được các nội dung trên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của chính mỗi một cán bộ, công chức, viên chức, mỗi người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi tất cả người dân Quảng Bình hãy hành động để quê hương sớm thoát nghèo và sẽ trở thành một tỉnh giàu đẹp. Với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh sẽ làm hết sức mình, hành động quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Nhân dịp xuân mới Đình Dầu 2017, tôi xin chúc toàn thể nhân dân trong tỉnh cùng bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, học tập và làm việc ở ngoài tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

N.H.H